

SỐ: 01/HTND-TC

Tòa Chùa, ngày 22 tháng 3 năm 2021

BÁO CÁO
TỔNG KẾT CÔNG TÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN
NHIỆM KỲ 2016 - 2021

Thực hiện Kế hoạch số 19/KH - HĐND ngày 19/02/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Tòa Chùa về tổng kết hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Tòa Chùa nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đoàn Hội thẩm nhân dân huyện Tòa Chùa báo cáo kết quả hoạt động công tác Hội thẩm nhân dân trong nhiệm kỳ như sau:

I. VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC

Đoàn Hội thẩm nhân dân huyện Tòa Chùa nhiệm kỳ 2016 - 2021 được HĐND huyện khóa XX bầu tại Kỳ họp lần thứ nhất gồm 17 Hội thẩm nhân dân. Năm năm qua, Đoàn hội thẩm TAND huyện đã hoạt động đi vào nề nếp, hiệu quả theo đúng Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội thẩm nhân dân.

Tại phiên họp đầu tiên Đoàn HTND đã bầu ra được 01 Trưởng đoàn và 01 Phó Trưởng đoàn có trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo, quản lý hội thẩm và phân công xét xử phù hợp với năng lực, chuyên môn điều kiện của các HTND.

Trong 17 đồng chí HTND có 07 Hội thẩm là cán bộ công chức cấp huyện, 10 Hội thẩm là cán bộ các ban ngành, đoàn thể cấp xã, 6 HTND là đại biểu HĐND cấp huyện. Trong nhiệm kỳ hoạt động có 01 Hội thẩm nhân dân chuyên công tác, 01 Hội thẩm nhân dân Trưởng đoàn từ trần, đến nay còn 15 Hội thẩm nhân dân tiếp tục tham gia nhiệm vụ xét xử cùng Tòa án (15 HTND đang đương chức).

- Về thành phần dân tộc: Dân tộc Kinh có 03 hội thẩm, Dân tộc Mông có 09 hội thẩm, Dân tộc Thái có 04 hội thẩm, Dân tộc Dao có 01 hội thẩm.

- Về trình độ chuyên môn: Đại học: 09 HTND, Cao đẳng: 01 HTND, Trung cấp: 07 HTND.

- Về lý luận chính trị: Cao cấp 02 HTND; Trung cấp 10 HTND; sơ cấp 05 HTND.

- Về giới tính: nam: 11 HTND, chiếm 65%; nữ: 06 HTND chiếm 35%

Trong đoàn HTND có 02 HTND là cán bộ đoàn, 01 HTND là giáo viên đảm bảo điều kiện theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự trong giải quyết xét xử các vụ án có bị cáo ở độ tuổi vị thành niên (hiện nay 01 HTND là cán bộ đoàn đã chuyển công tác).

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN HTND

1. Hoạt động tham gia xét xử:

Trong nhiệm kỳ có 321 lượt Hội thẩm TAND huyện đã tham gia giải quyết, xét xử 165 vụ việc các loại, tỷ lệ bình quân mỗi Hội thẩm tham gia xét xử

19 vụ. Hầu hết các Hội thẩm TAND huyện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ khi được phân công xét xử, các bản án được thông qua đều có tính thuyết phục và tính khả thi cao, được nhân dân đồng tình, hưởng ứng tạo được niềm tin từ quần chúng nhân dân, đóng góp có hiệu quả vào thành tích xét xử của TAND, qua đó bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân; bảo vệ tài sản của nhà nước, của tập thể, bảo vệ tính mạng tài sản, danh sự và nhân phẩm của công dân; góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh của huyện.

Quá trình tham gia xét xử, các Hội thẩm đã thể hiện tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ Hội thẩm từ khi nghiên cứu hồ sơ đến khi tham gia xét hỏi, tranh luận và nghị án, trong quá trình xét xử các Hội thẩm nhân dân không những nắm rõ nội dung vụ án mà đảm bảo cả về trình tự tố tụng; thực hiện tốt các nguyên tắc tố tụng như: “Khi xét xử, Thẩm phán và Hội thẩm độc lập và chỉ tuân theo pháp luật”, “Tòa án xét xử tập thể và quyết định theo đa số”

Với kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm cuộc sống, khi tham gia xét xử, các Hội thẩm làm rõ nguyên nhân, điều kiện, hoàn cảnh phạm tội; nguyên nhân dẫn đến phát sinh tranh chấp trong các loại án dân sự, qua đó phân tích, giải thích bằng các quy định của pháp luật để giúp bị cáo, các đương sự thấy được trách nhiệm pháp lý của mình khi thực hiện hành vi phạm tội hoặc để xảy ra tranh chấp. Thông qua việc xét xử các vụ án các Hội thẩm đã đúc rút kinh nghiệm, những hạn chế của cơ sở trong việc chấp hành luật pháp nên đã chủ động phối hợp tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên, nhân dân các dân tộc trên địa bàn qua đó, nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật của mọi tổ chức, cá nhân, góp phần tích cực trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; đấu tranh phòng và chống tội phạm một cách có hiệu quả.

2. Công tác bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn:

Trong toàn nhiệm kỳ các HTND tham gia đầy đủ 6 đợt tập huấn nghiệp vụ cho Hội thẩm TAND do TAND tỉnh triệu tập với 95/102 lượt tham gia đạt 93%, với các nội dung tập trung vào bồi dưỡng nghiệp vụ xét xử, các chuyên đề về hình sự, dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính... Các văn bản hướng dẫn áp dụng; tập huấn về công tác nghiên cứu hồ sơ và kỹ năng xét xử... Nội dung tập huấn được xây dựng khoa học, phù hợp với đặc điểm công tác Hội thẩm nhân dân, tập trung vào các lĩnh vực thực tiễn xét xử của ngành TAND.

3. Về chế độ đối với hội thẩm

Theo quy định tại Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân, các Hội thẩm nhân dân đều được cấp trang phục theo quy định.

Về chế độ bồi dưỡng đối với hội thẩm: căn cứ theo Quyết định 41/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về chế độ bồi dưỡng phiên tòa các Hội thẩm nhân dân được hưởng chế độ bồi dưỡng là 90.000 đồng/ngày, kể cả ngày làm việc nghiên cứu Hồ sơ tại Tòa án các cấp; TAND huyện đã căn cứ quy định hiện hành thanh toán cho Hội thẩm nhân dân đúng theo quy định của nhà nước.

III. MỘT SỐ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC.

Các Hội thẩm nhân dân hầu hết là cán bộ đương chức công tác tại các ban ngành đoàn thể cấp huyện và cấp xã, công tác chuyên môn nhiều, giao thông đi lại khó khăn do đó khó bố trí thời gian đến tòa án nghiên cứu hồ sơ hoặc thời gian nghiên cứu hồ sơ ít nên lúng túng trong công tác xét hỏi tại phiên tòa.

Về chế độ đối với Hội thẩm, theo Quyết định 41/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về chế độ bồi dưỡng phiên tòa các Hội thẩm nhân dân được hưởng chế độ bồi dưỡng là 90.000 đồng/ngày kể cả ngày nghiên cứu hồ sơ hiện nay chưa tương xứng với nhiệm vụ mà Hội thẩm nhân dân phải gánh vác, chưa thực sự khuyến khích Hội thẩm nhân dân chuyên sâu nghiên cứu, học tập nâng cao nghiệp vụ phục vụ công tác xét xử tại phiên tòa.

Việc sơ tổng kết, đánh giá tình hình Hội thẩm và công tác xét xử mà các Hội thẩm tham gia hằng năm chưa được thực hiện do khó khăn về kinh phí nên chưa đánh giá kết quả đã đạt được hưởng khắc phục, rút kinh nghiệm những tồn tại hạn chế trong công tác xét xử.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN HTND TRONG NHIỆM KỲ TỐI.

Đoàn HTND tiếp tục triển khai thực hiện Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội thẩm Tòa án nhân dân tối cao HTND; Phân đấu 100% các vụ án được phân công xét xử các HTND đều tham gia đầy đủ, nghiên cứu kỹ hồ sơ trước khi xét xử và cùng Hội đồng xét xử hạn chế đến mức thấp nhất án bị hủy hay cải sửa.

Các HTND tham gia đầy đủ các đợt tập huấn nghiệp vụ do TAND tỉnh tổ chức, tham gia đầy đủ các phiên tòa khi được phân công nhất là các phiên tòa xét xử lưu động. Tích cực học tập, nghiên cứu các văn bản pháp luật mới, nâng cao kỹ năng nghiên cứu hồ sơ và nghiệp vụ xét xử.

Trưởng Đoàn hội thẩm thường xuyên giữ mối liên hệ với Thường trực HĐND, ban thường trực UBMTTQ và Tòa án nhân dân huyện, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình hoạt động, qua đó thực hiện tốt nhiệm vụ của đoàn hội thẩm.

V. NHỮNG ĐỀ XUẤT - KIẾN NGHỊ:

1. Đối với Trung ương.

Đề nghị sửa đổi quy chế tổ chức và hoạt động của đoàn HTND, qua đó quy định cụ thể về chế độ đối với các HTND nhất là bố trí một phần kinh phí hoạt động thường xuyên cho đoàn HTND, chế độ phụ cấp cho trưởng đoàn, phó trưởng đoàn và các HTND nhằm đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu cần thiết cho hoạt động của đoàn và bồi dưỡng tương xứng với trách nhiệm HTND trong tham gia xét xử các vụ án.

2. Đối với ngành Tòa án:

- Tòa án nhân dân Tối cao cung cấp tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ cho HTND, đặc biệt là kỹ năng nghiên cứu hồ sơ và kỹ năng xét xử. Tăng chế độ bồi dưỡng trong việc tham gia nghiên cứu hồ sơ và xử phiên tòa cho HTND.

- Tòa án nhân dân tỉnh tăng cường công tác tập huấn nghiệp vụ, cung cấp kịp thời các văn bản pháp luật cần thiết cho Hội thẩm; tổ chức các Hội thảo chuyên đề về nâng cao chất lượng xét xử các loại án; rút kinh nghiệm đối với các vụ án bị hủy, sửa để nâng cao trình độ xét xử cho các HTND.

- Đề nghị TAND tỉnh tham mưu với HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định về việc hỗ trợ kinh phí cho các đoàn HTND và chế độ phụ cấp đối với các HTND trong toàn tỉnh.

2. Đối với Hội đồng nhân dân:

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của đoàn Hội thẩm nhân dân; Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức đoàn thể có cán bộ, công chức là Hội thẩm nhân dân tạo điều kiện để Hội thẩm hoàn thành tốt nhiệm vụ khi Tòa án mời tham gia xét xử hoặc mời tham dự tập huấn.

- Tạo điều kiện và hỗ trợ về phương tiện làm việc, kinh phí hoạt động cho đoàn hội thẩm và các Hội thẩm nhân dân.

Trên đây là báo cáo tổng kết công tác Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ năm 2016 - 2021 của đoàn Hội thẩm nhân dân huyện Tòa Chùa.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Điện Biên;
- TAND huyện Tòa Chùa;
- Lưu.

TM. ĐOÀN HỘI THẨM NHÂN DÂN HUYỆN
PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN



Vi Thu Hằng

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TÒA CHÙA
PHÓ CHÁNH ÁN.



Bùi Thanh Tuấn

DANH SÁCH

DỰ KIẾN ĐOÀN HỘI THĂM NHẬN DÂN HUYỆN TỬA CHÙA NHIỆM KỲ 2021-2026

TT	Họ và Tên	Địa chỉ - Chức vụ	Tái cử, Mới	Ghi chú
1	Vi Thu Hằng	Chủ tịch Hội LHPN huyện	Tái cử	
2	Nguyễn Thị Nhung	Phó trưởng phòng GD&ĐT huyện	TC	
3	Lò Thị Dậu	Chủ tịch Hội LHPN xã Mường Báng	TC	
4	Chang A Di	P chủ tịch UBND xã Tả Phìn	TC	Sùng A Khu
5	Sùng A Đình	Chủ tịch HĐND xã Trung Thu	TC	
6	Sùng A Đông	Chủ tịch UBND xã Xá Nhè	TC	
7	Thào A Dơ	Bí thư Đảng ủy xã Tả Sìn Thàng	TC	Thào A Dè
8	Tân A Đạt	Chủ tịch UBND xã Huổi Sớ	TC	
9	Vi A Bảo	Phó GD TT y tế huyện	TC	
10	Sùng A Hờ	Chủ tịch UBND xã Sính Phình		Phàng A Sang
11	Giàng A Tinh	CT UBND xã Sín Chải	TC	
12	Lò Văn Vớn	Phó CT HĐND xã Mường Đun	TC	
13	Sùng Thị Súa	CT Hội PN xã Tủa Thàng		Lò Thị Thim
14	Lò Thị Hạnh	Hội Nông Dân huyện	TC	
15	Lê Thị Xuân	P chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện	Mới	
16	Vi Thị Hồng	P. Chủ tịch HLPN huyện	Mới	
17	Lờ A Hùng	P. Bí thư huyện đoàn	Mới	

Tủa Chùa, ngày 25 tháng 3 năm 2021

TM. P TRƯỞNG ĐOÀN